

BẠN CẦN BIẾT

**CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA**

(Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)



In 2.000 tờ, Giấy phép xuất bản số 32/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 05/5/2023. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2023.

Ngày 03 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2022. Điều 4 Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200

người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng) sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật và có đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật.





II. MỨC HỖ TRỢ

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn pháp luật nhưng tối đa không quá mức hỗ trợ sau:

- 05 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ;
- 07 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ;
- 10 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

III. NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ

1. Việc hỗ trợ kinh phí được thực hiện sau khi hoàn thành và kết thúc hợp đồng tư vấn pháp luật, có văn bản tư vấn pháp luật của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật.



2. Trường hợp cùng một nội dung tư vấn, doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng tư vấn pháp luật với nhiều tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thì chỉ được hỗ trợ theo giá trị của một hợp đồng, mức hỗ trợ như đã nêu trên.

3. Trường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ về tư vấn pháp luật khác nhau, doanh nghiệp thụ hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật và có đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật./.

